



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน เนชั่นทีวี บางกอกโพสต์ นิวส์ทีวีช่องวัน ThaiPBS สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์คมชัดลึก โลกวันนี้ออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บสนุก Mthai INN Workpointnews thaiquote</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แสดงความไม่พอใจกรณีมีแพทย์ และนักวิชาการถูกขู่ฆ่าจากการรณรงค์ต่อต้านการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ยืนยันรัฐบาลมีความชัดเจนในการคัดค้านทั้ง 3 สาร ถ้าฝ่ายปฏิบัติ 29 คน ยังสวนนโยบาย นายกฯ ก็ต้องมาแก้ไข ซึ่งเชื่อมั่นว่านายกฯ จะยื่นข้างสุขภาพที่ดีของประชาชนและเกษตรกร ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ แจงว่าหาสารทดแทนได้แล้ว ซึ่งหากมีราคาสูงกว่าต้องหาวิธีช่วยเหลือชดเชยให้กับเกษตรกร</p> <p>น.ส.มณัญญา รมช.เกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 แห่งที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน พบข้อสังเกตหลายประเด็น ซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าบริษัทและกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่ โดยวันที่ 7 ต.ค. จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การปกป้องของ รมว.สธ. ถือเป็นการให้ขวัญกำลังใจและขณะนี้สธ.มีมาตรการในการตอบโต้โดยตั้งวอร์รูมประกอบด้วยกรมทุกกรมที่เกี่ยวข้อง ทำงานทุกวันเพื่อนำไปสู่การยกเลิกทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ ปัญหาคือแม้กรมการจะมีการเปลี่ยนตัว แต่องค์ประกอบยังคงเหมือนเดิม โดยตัวแทนจาก สธ. และนักวิชาการเป็นเสียงข้างน้อย 4-5 คน จากทั้งหมด 29 คน</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม กล่าวว่า ขอฝาก รมว.สธ.ช่วยเร่งรัด ติดตามดูแลความปลอดภัย กมธ.ที่ถูกข่มขู่ ขณะเดียวกัน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำงานเชิงรุก ปกป้องคุ้มครองผู้ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง รวมทั้งเร่งจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่จะเอาชีวิตนักวิชาการ</p>
<p>มติชน คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นายชัยชนะ เดชเดโช กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ประณามการกระทำดังกล่าวและยืนยันแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด และเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว นายวรารัฐ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หากพบว่ามีสารเคมีดังกล่าวตกค้างบนพื้นดินจะเป็นเรื่องของก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงาน</p>
<p>ผู้จัดการ ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า หากรมว.เกษตรฯ ไม่สนับสนุนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชขอให้ทำหน้าที่สื่ออย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ จะเข้าพบพรรคการเมืองต่างๆ และร่วมกันเคลื่อนไหวกดดัน กกก.วัดถุอันตรายเป็นให้มีการลงมติอย่างเปิดเผย</p>
<p>เดลินิวส์เว็บไซต์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ระบุว่า ได้รับนัดเครือข่ายฯ 686 องค์กร วันที่ 9 ต.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นายประกอบ วิวิจิจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า รมว.อุตสาหกรรม ยืนยันว่าไม่เห็นด้วย รัฐบาลต้องทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชน สมควรยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ขอให้ ก.เกษตรฯ เสนอ กกก.วัดถุอันตรายเป็นโดยเร็ว โดยระบุระยะเวลาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ คมชัดลึก</p> <p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก</p> <p>ทีมข่าวการเมือง ไทยรัฐ คอลัมน์ ชักรงกร กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ยกเลิกให้ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกร</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยืนยันว่า กรมฯ ไม่ได้ต่อต้านการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด แต่ให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นอำนาจของคกก.ตามกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เสนอรัฐบาลให้สนับสนุนเกษตรกรที่ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ โดยช่วยเหลือด้านราคาให้เกษตรกรที่เลิกใช้สารเคมี</p> <p>บทความ</p> <p>-กล่าวถึงคำพูดของ รมว.สธ. ที่ตำหนิผู้ที่ขู่ม่านักวิชาการที่ต่อต้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และชื่นชมที่เอาจริงและออกรับแทน</p> <p>-เสนอบทความว่า ระบุว่ารมว.สธ.ยืนยันว่าสิ้นปีนี้จะยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด หากถึงกำหนดยังมีมีการยกเลิกโดยไม่มีคำชี้แจงที่มีน้ำหนัก เชื่อว่าจะกระทบความมั่นคงของรัฐบาลแน่นอน</p> <p>-กล่าวว่า ร้ายกว่าสารพิษคือคกก.วัตถุอันตราย ต้องช่วยกันปลูกกระแสต่อต้านคนเหล่านี้ หรือหากถึงมีการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องไม่เลือก</p> <p>-เสนอบทความว่า ขณะที่กว่า 50 ประเทศทั่วโลกกำลังตระหนักพิษภัยของพาราควอต เนื่องจากข้อกังวลด้านสุขภาพโดยประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผู้พัฒนาพาราควอต และประเทศสวีเดนและเดนมาร์กซึ่งเป็นผู้ผลิตได้ยกเลิกการใช้มานานแล้ว รวมถึงจีนและประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไทยซึ่งตั้งเป้าจะเป็นครัวโลกกลับไม่สามารถแบนสารเคมีนี้ได้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัด ลึก mcot เว็บไซต์ เดลินิวส์ แนวนหน้า</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า เกษตรกรสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ โดยลดการเผาในที่โล่งแจ้ง</p> <p>-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า กรม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยในส่วนของ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้อปท.เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และสธ. พร้อมสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนและสร้างการรับรู้กับประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนลดการเผาในที่โล่งและในที่ชุมชน/เมือง ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-สถานการณ์คุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล เข้านี้สภาพอากาศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก</p> <p>-รศ.พ.ญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 และฝุ่นที่เล็กกว่า PM 2.5 สามารถเข้าไปในปอดและเข้าสู่กระแสเลือดได้ ส่งผลต่อหลอดเลือดสมองทำให้เป็นอัมพาตได้เพิ่มขึ้น หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือดและทำให้หัวใจวายได้ ผู้ที่เป็นโรคไตจะเกิดภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้น กลุ่มที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง คือ หญิงตั้งครรภ์ คนแก่ เด็ก คนทำงานกลางแจ้ง และคนเป็นโรคประจำตัว ต้องใส่หน้ากากเอ็น 95 ให้ถูกวิธี และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่คุณภาพอากาศไม่ดี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถขนาดเล็กหรือสั้นลง รวมถึงหลีกเลี่ยงการจูดรูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก สำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีปริมาณค่าฝุ่นสูง ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ผู้รับเหมาทำงาน สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามกรณีผู้รับเหมาทำงาน สธ. เป็นเงินกว่า 660 ล้านบาท ว่า ขณะนี้มี 25 โครงการ ซึ่งบางบริษัทรับหลายโครงการ ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีดำบริษัทที่มีปัญหาทำงานเพื่อแจ้งให้หน่วยงาน สธ. ทราบ แต่ฝ่ายกฎหมาย สป.สธ. แจ้งว่าทำไม่ได้เพราะอาจจะเข้าข่ายการกีดกันผู้รับเหมา เพราะยังไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดำจากกรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ตาม ต้องมีบัญชีดำบริษัทผู้รับเหมาที่มีปัญหาสำหรับหน่วยงานของ สธ. ซึ่งถ้าในทางกฎหมายทำไม่ได้อาจเป็นการภายใน และการตรวจรับงานแต่ละงวดหากพบปัญหาต้องรีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไข</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p>	<p>บริจาคอวัยวะอัตโนมัติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ โฆษกประจำตัว รมช.สธ. กล่าวว่า ระบบการจัดการอวัยวะของไทยเป็นลักษณะขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับบริจาค ซึ่งมีปัญหาผู้รอรับบริจาคกว่า 6,400 คน แต่มีผู้ขึ้นทะเบียนบริจาค 3.3%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus เว็บไซต์ thebangkokinsight เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เท่านั้น ทำให้ต้องรอรับบริจาคนาน ได้หารือกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ซึ่งเห็นด้วยที่จะผลักดันการเปลี่ยนระบบบริจาคอวัยวะในไทยเป็นการบริจาคอวัยวะอัตโนมัติโดยออกกฎหมายใหม่ เบื้องต้นจะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาและยกร่างกฎหมาย คาดว่าใช้เวลา 6 เดือน เชื่อว่าจะทำให้อัตราการบริจาคอวัยวะของคนไทยเพิ่มเป็น 40-50% ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริจาคอวัยวะเร็วขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ก๊อชชิปการเมือง -กล่าวว่า ตอนนี้ นายกฯ ลงพื้นที่ไหนจะเห็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ ไปด้วยตลอด ยิ่งตอนนายกฯ ถ่ายภาพกับประชาชน นายอนุทินจะรีบบริการถ่ายภาพให้ จนนายกฯ แฉว่าเป็นช่างภาพกิตติมศักดิ์</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว ม.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับ องค์การเภสัชกรรม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยเฉพาะยาเหน็บทวารหนัก ขึ้นต่อไปคือ การรออนุญาตจากองค์การเภสัชกรรมทดสอบการใช้จริงในคน รวมถึงรอกการปลูกของคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น คาดว่าภายใน 2 ปีนี้จะได้ใช้ นอกจากนี้ ม.ขอนแก่นยังพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา 9-10 ชนิด เช่น แผ่นฟิล์ม เม็ดอมใต้ลิ้น แผ่นแปะ เป็นต้น</p>
<p>เพจวงใน สาธา</p>	<p>การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร สธ. -โพสต์ข้อความ ระบุว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร สธ. อีก 2-3 ชุด เช่น ผู้ตรวจราชการ ผอ.รพศ./รพท. และนพ.สสจ. มีการขัดข้องกันระหว่างปลัด สธ.และฝ่ายการเมือง เป็นการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง โยกย้ายเพื่อล้างบางฝ่ายตรงข้าม ถือได้ว่าสธ.ยุคนี้ตกต่ำถึงขีดสุด แดกแยกมากที่สุดประวัติศาสตร์กระทรวง โดยเฉพาะรพศ.พระปกเกล้า ผอ.รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เทศกาลกินเจ -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย คนไทยยังบริโภคอาหารเจที่มีความเสี่ยงจากการปรุงแต่งอาหารให้มีรสชาติที่ดี ส่งผลต่อการทำงานของไต เสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง และเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้ 1.เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ 2.ปรับวิธีการให้พอเหมาะพอดี เพิ่มผัก ผลไม้ 3.เปลี่ยนน้ำมันทอดอาหาร ไม่ใช้ซ้ำ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>สัญญาณเสี่ยงฆ่าตัวตาย -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 สัญญาณเตือนการเสี่ยงฆ่าตัวตายในโลกโซเชียล 1. การโพสต์ข้อความเสี่ยงเป็นนัยๆ 2. พูดถึงความตาย 3. รู้สึกผิด หมดหวังในชีวิต 4. พูดถึงความเจ็บปวด และ 5. ข้อความว่าตนเองเป็นภาระของผู้อื่น ขอให้สังเกตสัญญาณเตือนคนรอบข้าง หากพบมีอาการเศร้า หดหู่ เบื่อ เซ็ง แยกตัว คิดวนเวียน นอนไม่หลับ มองโลกในแง่ลบ ไม่อยากมีชีวิตอยู่ มีความคิดอยากตาย หมดหวังในชีวิต ให้รีบเข้าไปพูดคุยช่วยเหลือรับฟังอย่างเข้าใจ</p>
<p>คมชัดลึก มติชน เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์สนุก มติชน ออนไลน์ ข่าวช่องone สำนักข่าวอิศรา ผจก. ออนไลน์</p>	<p>สขช.ใช้บฯ ดูงานตปท. -เสนอ นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ชี้แจงกรณีวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขเดินทางไปอบรมพัฒนาภาวะผู้นำที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ว่า มีวิทยาลัยเข้าร่วม 5 แห่ง ได้แก่ วทบ.สุราษฎร์ธานี 15 คน วทบ.นครศรีธรรมราช 19 คน วทบ.ตรัง 2 คน วสส.ตรัง 2 คน และวสส.ยะลา 2 คน รวม 41 คน ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการ 3 คน คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และยะลา ที่เหลือเป็นระดับปฏิบัติการ ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากประธานเครือข่ายภาคใต้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการการศึกษา หลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยซึ่งเพิ่งแยกตัวออกจากสธ. และมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยให้ผู้อำนวยการทั้ง 3 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง และให้ผู้อำนวยการ วทบ.ตรังและวสส.ตรัง ซึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วยร่วมเป็นที่มตรตรวจสอบ ส่วนกรณีหลานสาวผู้บริหารที่ไปด้วยเป็นทันตแพทย์และออกค่าใช้จ่ายเอง</p>
<p>มติชน</p>	<p>เตือนอันตรายจากฟ้าผ่า -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนระวังฟ้าผ่า ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ	เกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่อยู่ใกล้ที่สูง ห้ามกางร่มที่มีปลายเป็นโลหะในที่โล่งแจ้ง และอย่าถือวัตถุที่สูงขึ้นไปจากตัว รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย ในกรณีที่หลบอยู่ในรถยนต์ ห้ามจอดรถใกล้ต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง เสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ให้ดับเครื่องยนต์ ปิดกระจก และอย่าสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่เป็นโครงโลหะ ไม่ควรออกจากอาคารขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ปิดประตู/หน้าต่าง ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และดึงเสาอากาศโทรทัศน์ออกเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ข่าวสด ไทยโพสต์	<p>โรครองช้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรครองช้ำ หรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ พบบ่อยในเพศหญิง นักวิ่งที่ต้องใช้เท้าและส้นเท้าเป็นเวลานาน และคนอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะที่มีน้ำหนักมาก ต้องยืนนาน เดินนาน จะมีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณส้นเท้า ระยะแรกอาจเกิดหลังการออกกำลังกาย เดิน หรือยืนเป็นเวลานานเมื่ออาการมากขึ้นจะรู้สึกปวดส้นเท้าตลอดเวลา อาการจะชัดเจนเมื่อลุกขึ้นเดิน 2-3 ก้าวแรกหลังจากตื่นนอนในตอนเช้า หรือหลังจากนั่งพักขาเป็นเวลานาน จะรู้สึกเจ็บบริเวณส้นเท้า</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า โรครองช้ำสามารถดูแลด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น โดยการยืดพังผืดฝ่าเท้าสม่ำเสมอ ในรายที่พังผืดตึงมากควรแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนยืดประมาณ 15-20 นาที เลือกรองเท้าที่เหมาะสมไม่ให้เกิดแรงกดทับบริเวณที่อักเสบ ลดน้ำหนักออกกำลังกายที่ไม่มีการกระแทกบริเวณส้นเท้า ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์</p>
มติชน แนวหน้า	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย. ได้รับแจ้งจากประเทศบรูไนเกี่ยวกับการถนอมทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Madam Kate Detox Capsule เนื่องจากพบการปลอมปนของสารไซบูทรามิน จากการตรวจสอบไม่พบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่มีการโฆษณาและจำหน่ายในตลาดออนไลน์ เตือนผู้บริโภคตรวจสอบสถานะเลข ออย.ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ให้ ผ่านช่องทาง ไลน์ FDAthai, ORYOR Smart Application, www.fda.moph.go.th และ www.oryor.com หากพบเลขผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูล หรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย แจ้งร้องเรียนที่สายด่วน ออย. 1556 หรืออีเมลล์ 1556@fda.moph.go.th หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p>
เพจชอบสหนัง เพจอวยไส้แตก แหกไส้ฉีก เพจ Drama-addict	<p>เตือนภาพยนตร์เรื่อง JOKER กระทบบผู้ป่วยซึมเศร้า</p> <p>-โพสต์ภาพและข้อความเตือนคนดูภาพยนตร์เรื่อง JOKER ว่ามีเนื้อหาทำให้หดหู นำไปสู่การปลุกกระตม เชิดชูการใช้ความรุนแรง ไม่เหมาะสำหรับเด็กและคนสภาพจิตใจไม่ปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้า อาจได้รับผลกระทบทำให้เกิดอาการจิตตกจนถึงขั้นต้องเข้า รพ.</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch